
Fundur ráðgjafaráðs   
7.nóvember 2019   
Kl.15.30   
  
Mætt: Jóna, Elísabet, Elín Ýr, Þórarinn og Bergur Þorri   
Sóley f.h. fjölskyldu- og barnamálasviðs   
  

1. Farið yfir síðustu fundargerð.   
Tekin var fyrir umsókn Sinnum um starfsleyfi sem barst frá Gæða- og eftirlitsstofnun. Engin 
athugasemd var gerð við samþykkt starfsleyfis. Rætt var um skort á upplýsingum til þess að geta 
tekið upplýsta afstöðu til þessarar umsóknar. Forsendur starfsleyfa umsýsluaðila þurfa að vera 
skýrar. Sóley Jónsdóttir mun hafa samband við Gæða – og eftirlitsstofnun og Elín Ýr mun taka að sér 
að safna upplýsingum til þess að ráðgjafaráðið geti kynnt sér frekar hvað liggur að baki starfsleyfi 
umsýsluaðila.   

 
2. Kom á fund ráðgjafaráðs til þess að fara yfir sýnileika ráðgjafaráðsins. Rætt var um heimasíðu 
bæjarins, vef Betri Hafnarfjarðar og hvort hægt væri að setja málefni fatlaðs fólks. Undirbúningur 
ábendingargáttar í gangi.   

  
3. Akstursþjónusta aldraðra mun hækka úr hálfu strætógjaldi í heilt strætógjald. Umræða tekin 
annars vegar um nauðsyn þess að hækka fargjald, gjald annarra sveitarfélaga og áhrif á notendur 
akstursþjónustunnar að 100% hækkun ætti sér stað. Rætt um aðgengi að upplýsingum og þjónustu 
fyrir íbúa.   

  
  

4. Aðgengismál hafa enn ekki fengið fjármagn sem rætt var um. Ákveðið var að bóka fund með 
formanni Umhverfis – og framkvæmdaráðs og ræða um að bæta aðgengismál í Hafnarfirði.   

  
5. Erindisbréf sent frá Rannveigu Einarsdóttur, sviðsstjóra. Erindisbréf verður lagt fyrir fjölskylduráð 
á fundi þess þann 8.nóvember 2019 vegna starfshóps um NPA þjónustu í Hafnarfjarðarbæ.   

Rætt um innihald starfshóps. Hver sé staða á nýjum umsóknum og hvernig framkvæmd samráðs 
verði. Jóna Imsland og Bergur Þorri mæta á fund fjölskylduráðs fyrir hönd Ráðgjafaráðs.  
  

6. Næsti fundartími er 5.desember.  Farið verður í Geitunga ef að hentar.   
 
 
Elín Ýr ritaði fundargerð.  
  
  
 


